

ยกระดับภาษาอังกฤษเริ่มปี59

สกอ.ชี้ทุกมหาวิทยาลัยต้องปรับตัว

● สกอ.ประกาศยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา เริ่มปีการศึกษา 2559 ซึ่งภาษาอังกฤษเป็นเรื่องดี มีความสำคัญ ทุกมหาวิทยาลัยต้องปรับตัว ยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษบัณฑิต แจงไม่ได้วัดผลสอบได้หรือสอบตก บันทึกในใบทรานสคริปต์

เมื่อวันที่ 19 เมษายน รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ลงนามโดย รศ.คุณหญิงสมถวิล พนมบุญ ประธาน กกอ. และประกาศตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2559 สารสำคัญให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้และก้าวทันโลก เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

ผลการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ออกประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา 1.ให้สถาบันอุดมศึกษากำหนดนโยบายและเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาในทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ (Working Knowledge) 2.ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดทำแผนเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายโดยมีตัววัดและมีการประเมินผลที่ชัดเจน 3.ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด

4.ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร กระบวนการ สื่อ และ/หรือสิ่งแวดล้อมที่จะเปิดโอกาสและเสริมแรงจูงใจให้นิสิตนักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ด้วย

ตนเอง 5.ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาจัดให้นิสิตนักศึกษาทุกคน ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาที่สถาบันสร้างขึ้น หรือที่เห็นสมควรจะนำมาใช้วัดสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) หรือมาตรฐานอื่น เพื่อให้ทราบระดับความสามารถของนิสิตนักศึกษาแต่ละคน และสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณานำผลการทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษบันทึกในใบรับรองผลการศึกษา หรือจัดทำเป็นประกาศนียบัตร โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2559

ทั้งนี้ ให้เริ่มปีการศึกษา 2559 สำหรับนิสิตนักศึกษาปี 1 ส่วนนิสิตนักศึกษาปีอื่นๆ ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะพิจารณา ทั้งนี้ เชื่อว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนเห็นความสำคัญและความจำเป็น ซึ่งขณะนี้ทุกฝ่ายเร่งปรับตัว พัฒนาภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวโดยเน้นภาษาอังกฤษเป็นหลัก เพื่อให้บัณฑิตไทยมีทักษะด้านนี้ โดยบันทึกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษในใบทรานสคริปต์ หรือใบรับรองผลการศึกษา